

## InTalents - Nền tảng ATS toàn diện nhất cho Tuyển Dụng

Website <https://intalents.co/>

Pinterest <https://www.pinterest.com/intalentsdotco/>

About <https://about.me/Intalentsdotco>

Blogspot <https://intalentsdotco.blogspot.com/2022/01/human-resources.html>

Địa chỉ: 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 70000  
Mail [intalentsdotco@gmail.com](mailto:intalentsdotco@gmail.com) và [support@intalents.co](mailto:support@intalents.co). Số điện thoại: 0906330450.



InTalents là một nền tảng Application Tracking System đáp ứng các tiêu chí dễ sử dụng nhất, giá tốt nhất và nhiều người dùng nhất. Chúng tôi tâm huyết phát triển nền tảng này với mục đích: Tiết kiệm thời gian tuyển dụng và quản lý ứng viên lên đến 60%, Tăng hiệu suất tuyển dụng lên gấp 3 lần so với dùng Excel truyền thống, Một chi phí hợp lý để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Startup, SMEs và những cá nhân Headhunters, Nhà tuyển dụng và các đội ngũ Talent Acquisition.

Quan tâm Nền tảng quản lý tuyển dụng ATS, Lưu trữ dữ liệu ứng viên, Thu hút nhân tài ứng dụng Inbound Recruiting, Hệ thống giới thiệu ứng viên nhận thưởng, Hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn thông báo tự động, Hệ thống gửi thư mời làm việc và ký điện tử xác nhận đề nghị.

### **Có thể bạn chưa biết**

100% các doanh nghiệp sử dụng InTalents đều thừa nhận có sự hiệu quả rõ rệt so với phương pháp truyền thống.

90% doanh nghiệp thừa nhận InTalents dễ sử dụng hơn các nền tảng ATS khác.

InTalents giúp cắt giảm 65% khối lượng công việc dư thừa của tuyển dụng thông qua tự động hoá và giúp tăng hiệu quả lên gấp 3 lần.

### **Các lợi ích từ InTalents**

Cải thiện hiệu suất tuyển dụng lên gấp 3 lần.

Chăm sóc ứng viên tiềm năng ở mọi lúc, mọi nơi trên máy tính lẫn điện thoại.

Phân loại để tìm kiếm ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng.

Sự lựa chọn hàng đầu trong thời đại thu hút nhân tài 4.0.

### **Tại sao khách hàng chọn InTalents?**

Đa số khách hàng của chúng tôi thấy hiệu suất tuyển dụng tăng lên gấp 3 lần.

Chuyển đổi số trong tuyển dụng gần như bắt buộc nếu bạn muốn có sự cạnh tranh với các đối thủ.

InTalents ứng dụng công nghệ AI và tự động hóa, giúp tìm kiếm ứng viên phù hợp trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng ngay cả trên điện thoại thông minh.

Có gói hoàn toàn MIỄN PHÍ giúp bạn an tâm sử dụng mà không có bất kỳ rủi ro nào.

Dữ liệu ứng viên được mã hoá và lưu trữ trên cloud một cách an toàn.

### **Tham gia nhóm VIP**

Chúng tôi có các nhóm trên Telegram và Zalo với hàng nghìn thành viên. Là nơi để chia sẻ cơ hội, chia sẻ CV ứng viên và đăng tin tuyển dụng. Sứ mệnh của nhóm chúng tôi là “Trao cơ hội, cùng thành công”.

Tham gia sớm để được hưởng các ưu đãi dành cho thành viên. Trước tiên, bạn cần phải đăng ký tài khoản miễn phí.

### **Khách hàng nói về InTalents**

Tuấn Nguyễn: InTalents giúp tôi quản lý quy trình tuyển dụng có hệ thống hơn, tương tác với các bộ phận phỏng vấn một cách tự động. Thêm vào đó, tôi cũng có thể theo dõi kết quả tuyển dụng bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu thậm chí trên điện thoại.

Trang Phạm: Trước đây, tôi đã từng sử dụng Excel để quản lý ứng viên. Từ khi biết đến InTalents, nó thật sự giúp tôi tăng hiệu suất tuyển dụng lên nhiều lần. Tôi dành thời gian còn lại để tập trung vào việc thu hút các ứng viên, tạo mối quan hệ với các đối tác và khách hàng.

Đạt Trần: Chuyển đổi số trong tuyển dụng giúp tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình từ khi sử dụng InTalents. Nó tự động hoá nhiều khâu làm bằng thủ công của tôi trước đây.

Hàng nghìn doanh nghiệp đã bắt đầu việc CHUYỂN ĐỔI SỐ trong tuyển dụng và thu hút nhân tài. Họ vẫn đang phát triển bất chấp thời điểm COVID-19. Còn bạn thì sao?

**HÃY ĐĂNG KÝ NGAY BÂY GIỜ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN!**